

# BỆNH LẠ: HỘI CHỨNG 'MA CÀ RỒNG'

Cậu bé George Cullen, 11 tuổi và anh trai Simon Cull

Cậu bé George Cullen, 11 tuổi và anh trai Simon Cullen, 13 tuổi có những chiếc răng sắc nhọn giống những nhân vật ma cà rồng trong bộ phim Twilight.

Hai anh em Simon và George Cullen. (Ảnh: Barcroft Media)

Nguyên nhân là do hai cậu bé bị mắc hội chứng đột biến Hypohidrotic Ectodermal Dysplasia (HED) rất hiếm gặp. Theo báo Daily Mail, chỉ có 7000 người trên thế giới bị mắc hội chứng này.

Hội chứng HED khiến hai cậu bé này không thể toát mồ hôi và điều này khiến họ phải hạn chế ra ngoài trời tối đa để tránh ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, hội chứng này khiến răng của George và Simon mọc không đầy đủ và có hình sắc nhọn như những nhân vật ma cà rồng các bộ phim kinh dị.

George và Simon hầu như không tham gia các hoạt động ngoài trời. Thay vào đó, hai cậu bé thường tìm niềm vui trong các trò chơi điện tử và xem tivi. Trong trường hợp ra ngoài trời, hai cậu bé phải dùng kem bôi da chống nắng, đội mũ và kính râm nhằm tránh bị thiêu đốt và làm nhiệt độ cơ thể tăng cao.

"Mọi người thường cảm thấy hoảng sợ, nhưng bạn của chúng tôi cảm thấy rất thích kiểu răng này. Những người bạn của tôi thậm chí còn gọi tôi là Edward giống như tên nhân vật ma cà rồng trong bộ phim Twilight", Simon nói.

Mandy Cullen, mẹ của hai cậu bé, cho biết: "Mọi người cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy hai con trai của chúng tôi. Một phụ nữ có lần đã hỏi tôi rằng có phải các con của tôi bị bệnh máu trắng. Tuy nhiên, sau khi bộ phim Twilight được công chiếu, mọi người đã trở nên thân thiện và bớt ghê sợ hai con trai của chúng tôi hơn."

Vợ chồng Mandy phát hiện con trai đầu Simon của họ có những triệu chứng lạ ngay sau khi cậu bé chào đời được vài giờ, nhưng họ không biết rằng con trai mình mắc hội chứng HED cho tới khi cậu bé được 6 tháng tuổi.

Hai anh em bên bố mẹ. (Ảnh: Barcroft Media)

"Tôi mang thai và trở dạ rất bình thường. Nhưng khi Simon chào đời được vài giờ, tôi phát hiện nhiệt độ cơ thể của cậu bé giảm đột ngột. Một y tá đã để Simon dưới bóng điện sưởi để giữ ấm."

Tuy nhiên, sau ít phút, những vết bồng rộp bắt đầu xuất hiện ở cánh tay và gần mắt của cậu bé”, cô Mandy kể lại.

Khi Simon được 4 tháng tuổi, cậu bé bị cảm suýt tử vong. Nguyên nhân là do khi bị sốt, cơ thể của Simon không thể toát mồ hôi. Ngay sau đó, Simon đã được đưa tới bệnh viện West Sussex để cấp cứu. Các bác sĩ nghi ngờ cậu bé mắc hội chứng HED nhưng chưa thể khẳng định cho tới khi phát hiện cậu bé không mọc răng khi được 6 tháng tuổi.

Mặc dù đã được cảnh báo những đứa con tiếp theo có thể bị hội chứng HED, nhưng cô Mandy vẫn quyết định sinh George 18 tháng sau đó. Đúng như lo ngại của bác sĩ, George cũng bị hội chứng đột biến gen giống anh trai của cậu.